



**GỢI Ý THẢO LUẬN Ở TỔ
KỶ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH KHOÁ VI
(Đề nghị mỗi đại biểu thảo luận tối đa 15 phút)**

Trên cơ sở các báo cáo, đề án trình kỳ họp và tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu theo đơn vị bầu cử; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại biểu tập trung thảo luận các nội dung sau:

I. Cho ý kiến về các báo cáo, đề án của HĐND và UBND tỉnh:

1. Cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013. Tập trung vào những vấn đề về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; về thực hiện chính sách an sinh xã hội và kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Giải pháp để tăng thu ngân sách bù đắp phần tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ.

Cho ý kiến đối với kiến nghị của các ban của HĐND tỉnh về:

- Dư nợ các khoản vay của tỉnh và phương án trả nợ vốn vay tín dụng, vay ngắn hạn để đầu tư xây dựng cơ bản; về phân cấp nguồn thu, phân cấp trong thanh lý tài sản; phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư; phân bổ vốn kiên cố hoá kênh mương và kiên cố hoá giao thông nông thôn.

- Công tác xét xử của Toà án nhân dân huyện tại một số vụ án áp dụng pháp luật chưa phù hợp gây dư luận trong xã hội, thiếu sự thống nhất giữa cơ quan điều tra và cơ quan xét xử. Vấn đề phá sản của Công ty Vinacafe Hương Hoá với người lao động. Trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh đối với kiến nghị của công dân chưa được nghiêm túc. Vấn đề thực hiện quy hoạch công viên thị trấn Lao Bảo.

- Việc chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế và thu hồi về ngân sách khoản tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng cấp trùng thực hiện như thế nào.

Trong các nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đại biểu tập trung đề xuất các nhóm giải pháp để khắc phục các hạn chế, khó khăn trong 6 tháng đầu năm; tập trung nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các thành phần doanh nghiệp, nhóm giải pháp về thu - chi ngân sách và thực hành tiết kiệm, xây dựng cơ bản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ và an sinh xã hội.

2. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát quản lý, sử dụng đất của

các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Việc tịch thu quặng tít tan khai thác trái pháp; việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Khang và Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm; việc cấp phép cho Công ty CP Khoáng sản Thanh Tâm được thu hồi quặng tít tan trong khu vực nạo vét lòng hồ Trạng Địa, thôn Cẩm Phô, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Việc thu hồi đất của Trại giam Nghĩa An và Trung tâm Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ để giao đất cho dân sản xuất. Việc quản lý, sử dụng đất sau khi thu hồi giao lại địa phương. Việc xử lý tài sản trên đất thu hồi.

3. Cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của các huyện đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Về giải pháp khắc phục một số hạn chế trong việc điều hành ngân sách cấp xã, về nâng cao năng lực nghiệp vụ của kết toán ngân sách cấp xã.

4. Cho ý kiến về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Bến Quan trên cơ sở điều chỉnh diện tích các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê huyện Vĩnh Linh.

5. Cho ý kiến về Đề án đầu tư tu bổ, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Làm rõ các di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia của tỉnh tại sao chưa có quyết định công nhận, giải pháp và lộ trình để được công nhận. Lộ trình đến năm 2015 hoàn thành việc cấp quyền sử dụng đất và cắm mốc các di tích.

6. Về việc lấy phiếu tín nhiệm những người do HĐND tỉnh bầu: Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia của các Tổ đại biểu, của UBMTTQVN tỉnh và báo cáo tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm.

II. Cho ý kiến vào các báo cáo công tác:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền.

2. Báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đề nghị đại biểu góp ý kiến cụ thể để đoàn thư ký tổng hợp, cuối buổi thảo luận các Tổ trưởng cần thống nhất lại nội dung thảo luận tại tổ và đăng ký đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường. Đại biểu phát biểu theo địa bàn bầu cử có ít nhất 1 ý kiến./

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH